

NOTIFICATION OF TESTING  
Virginia Alternate Assessment Program

Thưa Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ:

Vào mùa xuân này, con em của quý vị sẽ tham dự những bài kiểm tra về Chương Trình Thảm Định Thay Thế Virginia (VAAP) từ ngày \_\_\_\_\_ và \_\_\_\_\_.

Các bài đánh giá của tiểu bang đo lường mức độ mà học sinh khiếm khuyết tật đã đạt được về nội dung và các kỹ năng trình bày trong các tiêu chuẩn tiểu bang. Định dạng các bài đánh giá của tiểu bang thay đổi khác nhau tùy theo cấp lớp và nội dung môn học, như được ghi chú ở bảng kê dưới đây. Những điều này có thể bao gồm:

- **Các bài kiểm tra trắc nghiệm khoanh tròn VAAP** cho các Tiêu Chuẩn Học Vấn Căn Bản Hóa của Virginia (VESOL) trong môn đọc, toán, và khoa học
- **Bài kiểm tra Thu Thập các Bằng Chứng (COE)** cho các Tiêu Chuẩn Học Vấn Căn Chính (ASOL) được chọn trong môn viết và khoa học xã hội, với các mẫu bài viết của học sinh được thu thập trong suốt năm học.
- **Các bài đánh giá thay thế của địa phương (LAA)** bao gồm đánh giá dựa trên hiệu năng (PBA) được hoàn thành như là một phần của chương trình giảng dạy trên lớp về môn khoa học, viết, và khoa học xã hội.

Lớp	(Các) Lĩnh vực Nội Dung được Kiểm Tra và Dạng Thức Đánh Giá
3	Đọc (VAAP), Toán (VAAP), Khoa Học (LAA), Xã Hội Học (LAA)
4	Đọc (VAAP), Toán (VAAP), Đọc (VAA), Xã Hội Học (COE)
5	Đọc (VAAP), Toán (VAAP), Khoa Học (VAAP), Viết (LAA)
6	Đọc (VAAP), Toán (VAAP), Đọc (VAA), Xã Hội Học (LAA)
7	Đọc (VAAP), Toán (VAAP), Đọc (VAA), Xã Hội Học (LAA)
8	Đọc (VAAP), Toán (VAAP), Khoa Học (LAA), Xã Hội Học (COE), Viết (COE)
10	Khoa Học (VAAP)
11	Viết (VAAP), Toán (VAAP)

Nhân viên nhà trường sẽ chia sẻ kết quả học sinh thực hiện về các bài đánh giá tiểu bang đến gia đình. Cách thức và thời gian để thông báo các kết quả này đến gia đình tùy theo hình thức của bài đánh giá. Chỉ có các kết quả của kiểm tra trắc nghiệm khoanh tròn (multiple choice) VAAP là được báo cáo đến tiểu bang và được đưa vào tính toán trách nhiệm giải trình của tiểu bang và liên bang.

- Thư báo điểm kết quả của bài kiểm tra trắc nghiệm khoanh tròn VAAP sẽ được gửi vào cuối tháng 8 từ văn phòng trung tâm hoặc từ trường của con em.
- Phiếu tính điểm tập hợp COE và thư giải thích sẽ được gửi vào tháng 6 từ trường của con em.
- Kết quả của đánh giá LAA sẽ được báo cáo như bất kỳ đánh giá khác trong lớp học, được hợp nhật trong thông tin liên lạc liên tục về thành tích và mức tiến bộ của học sinh.

Nếu quý vị có những điều thắc mắc về các bài đánh giá của tiểu bang, xin liên lạc với giáo viên của con em hay điều phối viên thi trắc nghiệm của trường.